

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

QUỸ JTI FOUNDATION ỦNG HỘ GẦN 1.2 TỈ ĐỒNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2019 – Vừa qua, công ty JTI Việt Nam đã hợp tác cùng Tổ chức phi chính phủ Habitat for Humanity để triển khai dự án phòng chống dịch COVID-19 dành cho những người khuyết tật tại Việt Nam. Và đặc biệt, dự án này được tài trợ bởi quỹ JTI Foundation với số tiền lên đến gần 1.2 tỉ đồng.

Thời gian vừa qua, dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình này, JTI Foundation, một tổ chức của Thụy Sĩ, đã quyết định thành lập một quỹ đặc biệt nhằm ứng phó với dịch COVID-19, hỗ trợ những đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Phần quỹ này sẽ được dành để giúp đỡ các quốc gia trên khắp thế giới với hi vọng phần nào đẩy lùi dịch bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.



JTI Việt Nam và tổ chức Habitat for Humanity Việt Nam đã phối hợp triển khai dự án mới hỗ trợ những người khuyết tật (NKT) tại thủ đô Hà Nội với tổng chi phí lên đến gần 1.2 tỷ đồng

Trong suốt hơn hai thập kỷ, quỹ JTI Foundation đã và đang không ngừng giúp đỡ các đối tượng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, thông qua việc hợp tác với nhiều đối tác toàn cầu. Tính đến nay, quỹ đã hỗ trợ được hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới với số tiền tài trợ hàng chục tỉ đồng. Và hiện tại, JTI Foundation nhận định COVID-19 là thời điểm cấp thiết để hướng đến những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề trong cộng đồng.

Thông qua quỹ phòng chống dịch COVID-19 này, JTI Foundation hi vọng mang đến sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời và linh hoạt đến các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, và đồng thời thực hiện những giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh.



Thông qua quỹ phòng chống dịch COVID-19 này, JTI Foundation hi vọng mang đến sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời và linh hoạt đến các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Tại Việt Nam, dù tình hình dịch đã phần nào được kiểm soát, nhưng vẫn còn rất nhiều những khó khăn ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích xã hội của người khuyết tật. Chính vì vậy, JTI Việt Nam và tổ chức Habitat for Humanity Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ thuộc Habitat International với sứ mệnh giúp đỡ những hộ gia đình nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, đã phối hợp triển khai dự án mới nhằm nâng cao chất lượng sống, hỗ trợ nơi ở, xây dựng cộng đồng bền vững cho những người khuyết tật (NKT) tại thủ đô Hà Nội, khu vực tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh cao trên cả nước.

Dự án đối phó với dịch COVID-19 lần này bao gồm việc cung cấp các gói dụng cụ vệ sinh, thực phẩm khô cho người khuyết tật. Đồng thời, Habitat sẽ làm việc với Hiệp hội Người khuyết tật Hà Nội, cùng một số đối tác địa phương, chủ nhà trọ để hỗ trợ chi phí nhà ở trong vòng 3 tháng cho khoảng 20 gia đình có người khuyết tật. Bên cạnh đó, tài liệu về việc phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của dịch bệnh, cũng như những khóa dạy kỹ năng mềm giúp NKT tìm được công việc ổn định cũng sẽ được cung cấp. Chi phí để thực hiện dự án này được tài trợ bởi quỹ JTI Foundation với số tiền lên đến khoảng 1.2 tỷ đồng.

“Là một doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững, JTI Việt Nam hiểu được trách nhiệm của chúng tôi, cũng như nhu cầu cấp thiết để giúp đỡ các đối tượng gặp khó khăn. Với dự án lần này, chúng tôi hi vọng cuộc sống của họ sẽ ổn định hơn, và họ cũng sẽ nhận được hỗ trợ về nhà ở, cùng các khóa dạy kỹ năng để xây dựng một cộng đồng bền vững. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến JTI Foundation vì đã giúp đỡ thực hiện dự án này”, Ông Mautone Corrado, Trưởng Văn phòng đại diện JTI Việt Nam, chia sẻ.

“Dự án lần này cũng nằm trong chiến lược hỗ trợ cộng đồng của JTI Việt Nam trong năm 2020, với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn, vì chúng tôi tin rằng mỗi người đều có quyền được sống tốt hơn, và vì chúng tôi luôn quan tâm đến con người. Chính vì vậy, JTI

Việt Nam cũng sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình tình nguyện ý nghĩa trong năm 2020”, ông nói thêm.



Trước tình hình dịch bệnh, JTI Foundation đã thành lập một quỹ đặc biệt để giúp đỡ những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19

Bà Bells Regino-Borja, Giám đốc Quốc gia tổ chức Habitat Vietnam, cho biết: “Đại dịch Covid-19 đã buộc chúng ta phải nhận ra rằng: chúng ta cần sát cánh bên nhau để cùng xây dựng cộng đồng và thế giới quanh chúng ta. Dự án này được thiết kế nhằm hỗ trợ người khuyết tật vượt qua những khó khăn do Covid-19 gây ra. Chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác lâu bền giữa Habitat và Quỹ JTI, và chương trình phát triển bền vững của JTI Vietnam hướng đến giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng và vượt lên nghịch cảnh.”

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Anh Nguyễn Công Minh Bảo, Giám đốc Đối ngoại – Truyền thông.

Congminhbao.nguyen@jti.com

JTI là công ty thuốc lá và thuốc lá điện tử hàng đầu thế giới, thuộc tập đoàn thuốc lá JT, và hiện hoạt động tại hơn 130 quốc gia. JTI chính là công ty sở hữu Winston, thương hiệu thuốc lá đứng thứ hai thế giới, và Camel, thương hiệu nổi tiếng ngoài nước Mỹ, đồng thời sở hữu thị phần lớn nhất về doanh thu cho cả hai hãng thuốc lá trên. Ngoài ra, một số thương hiệu toàn cầu khác của JTI có thể kể đến như Mevius và LD. JTI cũng là một trong những công ty đứng đầu trong thị trường thuốc lá điện tử với những thương hiệu nổi bật, Logic và Ploom. Có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ, JTI hiện có hơn 45.000 nhân viên và được vinh danh là Nhà tuyển dụng Toàn cầu hàng đầu trong sáu năm liên tiếp. Để biết thêm thông tin về JTI, vui lòng truy cập: www.jti.com. Để biết thêm thông tin về quỹ JTI Foundation, vui lòng truy cập: <http://jtifoundation.org/>